



## Thúc đẩy việc triển khai các trụ cột trong IPEF

### THỰC THI THỎA THUẬN CHUỖI CUNG ỨNG IPEF (TRỤ CỘT II)

Ngày 24/2/2024, Thỏa thuận Chuỗi cung ứng IPEF đã chính thức có hiệu lực với sự phê chuẩn của 5 quốc gia thành viên đầu tiên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Fiji, Ấn Độ và Singapore. Đây là thỏa thuận đa phương đầu tiên và lớn nhất trên thế giới nhằm thiết lập một khung khổ thống nhất để thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên trong các khía cạnh quan trọng nhằm nâng cao tính chống chịu của chuỗi cung ứng trong khu vực.



Sau khi Thỏa thuận Chuỗi Cung ứng có hiệu lực, các đối tác IPEF đã thành lập ba cơ quan điều phối của Thỏa thuận, bao gồm (i) **Hội đồng chuỗi cung ứng IPEF (Supply Chain Council)** nhằm xây dựng các kế hoạch hành động theo ngành cụ thể nhằm tăng cường khả năng phục hồi trong các lĩnh vực quan trọng và hàng hóa thiết yếu; (ii) **Mạng lưới ứng phó khủng hoảng chuỗi cung ứng IPEF (Crisis Response Network)** nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc và phối hợp khẩn cấp trong thời gian chuỗi cung ứng bị gián đoạn; và (iii) **Ban cố vấn quyền lao động IPEF (Labor Rights Advisory Board)** nhằm thúc đẩy quyền lao động trong chuỗi cung ứng của các quốc gia IPEF. Cùng với đó, các nước cũng hoàn thành việc bổ nhiệm các Chủ tịch và những người đại diện, đồng thời thông qua điều khoản tham chiếu của mỗi cơ quan. Đáng chú ý, các nước thành viên IPEF sẽ tiến hành xác định và thông báo cho các nước đối tác về Danh sách các ngành quan trọng và hàng hóa thiết yếu để thúc đẩy hợp tác, trong vòng 120 ngày sau khi Thỏa thuận có hiệu lực với mỗi quốc gia.

Tính đến hết tháng 6/2024, đã có 8/14 nước thành viên IPEF hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để thực thi Thỏa thuận Chuỗi cung ứng IPEF, bao gồm: Fiji, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan và Malaysia. Các nước thành viên còn lại cũng đang thúc đẩy việc hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để có thể chính thức triển khai Thỏa thuận này.

### KÝ KẾT CÁC THỎA THUẬN TRONG CÁC TRỤ CỘT KHÁC CỦA IPEF

Sau quá trình tham vấn trong nước và rà soát kỹ thuật, 14 nước thành viên IPEF đã chính thức ký kết Thỏa

thuận chung IPEF, Thỏa thuận Kinh tế sạch IPEF (Trụ cột III) và Thỏa thuận Kinh tế công bằng IPEF (Trụ cột IV) trong Khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng IPEF diễn ra vào tháng 6/2024. Kết quả này cho thấy nỗ lực và quyết tâm của các nước thành viên IPEF trong việc triển khai hành động nhằm cụ thể hóa các lợi ích từ Khuôn khổ IPEF.

Về thủ tục, sau khi ký kết các Thỏa thuận, 14 nước thành viên IPEF sẽ triển khai các thủ tục nội bộ cần thiết để các thỏa thuận này có thể chính thức được triển khai.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch – một sáng kiến quan trọng trong Thỏa thuận Kinh tế Sạch IPEF đã được tổ chức lần đầu tiên với sự

tham gia của các nhà phát triển dự án, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư hàng đầu trong khu vực... nhằm thảo luận, huy động đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng bền vững, công nghệ khí hậu và năng lượng tái tạo tại các nền kinh tế IPEF. Diễn đàn đã xác định tổng cộng 69 dự án cơ sở hạ tầng bền vững với cơ hội đầu tư hơn 23 tỷ USD. Trong số đó, 20 dự án sẵn sàng cho việc đầu tư (trị giá khoảng 6 tỷ USD) đã được giới thiệu tới các nhà đầu tư tại các phiên kết nối kinh doanh. Các dự án còn lại với trị giá khoảng 17 tỷ USD cũng được xác định là các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai...

Có thể thấy, mặc dù chưa chính thức được triển khai, các Thỏa thuận trong Khuôn khổ IPEF đã đem đến những tác động tích cực bước đầu (đặc biệt là trong lĩnh vực Kinh tế sạch). Việc thực thi các Thỏa thuận IPEF trong tương lai sẽ là cơ sở để các nước thành viên tăng cường hợp tác hiệu quả trong nhiều vấn đề quan trọng như thiết lập chuỗi cung ứng khu vực bền vững, thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, cũng như xây dựng nền kinh tế công bằng, minh bạch...

Hiện tại, các nước thành viên IPEF vẫn đang trong quá trình thảo luận Trụ cột cuối cùng về thương mại với các cấu phần quan trọng như kinh tế số, nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại, hợp tác thương mại. ■

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm thông tin về IPEF trên website của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI theo đường dẫn sau:

[https://trungtamwto.vn/chu\\_de\\_khac/477-khuon-kho-kinh-te-ipef/1](https://trungtamwto.vn/chu_de_khac/477-khuon-kho-kinh-te-ipef/1)

(Website [www.trungtamwto.vn](http://www.trungtamwto.vn) (tiếng Việt) và [www.wtocommerce.vn](http://www.wtocommerce.vn) (tiếng Anh) >> Chủ đề khác >> Khuôn khổ kinh tế IPEF)